



Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Association Bouddhique

Chùa

Khánh Anh

Lá thư thứ ba kết thúc Ngày Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư **(tức Ngày Về Nguồn lần thứ 5, tổ chức tại Âu Châu)**

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính gởi các Chùa, các Tự Viện,

quý bà con Phật tử gần xa, Ban Hướng Dẫn và các Gia Đình Phật tử trong vùng Âu châu.

Kính thưa liệt quý vị.

Hôm nay, lá thư thứ ba, gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử xa gần, không ngoài mục đích : **Tổng kết thành quả 4 ngày Đại Giới Đàn Quảng Đức và Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư 2011.**

Trước hết, nói về Đại Giới Đàn trong 2 ngày 8 và 9/9/11. Kỳ này có tánh cách "**liên châu**" vì lễ Hội Đồng Thập Sư (*Tam Sư Thất Chứng*) đều được tuyên thệ từ các châu lục khác nhau :

Đàn Đầu : Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Mỹ châu)

Yết Ma : Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc châu)

Giáo Thọ 1 : Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Âu châu)

Giáo Thọ 2 : Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc châu).

Trong hàng Tôn Chứng Sư, có nhiều vị đến từ Úc châu, nhiều vị từ Hoa Kỳ, nhiều vị từ Canada, phần còn lại là Âu châu.

Và giới tử của Đại Giới Đàn cũng thế. Tất cả gồm 25 : 15 vị giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 6 vị thọ Thức Xoa và 4 vị thọ Sa Di, Sa Di Ni.

Có 2 giới tử đến từ Úc châu, 3 giới tử đến từ Canada, còn lại là Âu châu. Tóm lại giới tử cũng "**quốc tế**". Đã vậy lại có một số giới tử ngoại quốc. Gồm 4 vị thọ Thức Xoa, và 3 vị thọ Tỳ Kheo giới. Cho nên khảo hạch và truyền giới cũng phải có những đoạn sử dụng thêm 2 thứ tiếng : Anh ngữ và Đức ngữ. Đến Đàn Bô tát giới gồm 2 hạng xuất gia và tại gia. Chánh Điện chùa Thiện Minh không còn chỗ để giới tử lễ lạy. Bởi lễ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni thọ Bô tát giới đã có 15 vị rồi, cộng thêm 78 giới tử thọ tại gia Bô tát giới nữa, vị chi tất cả là 93 vị cho nên Chánh Điện chùa Thiện Minh không còn chỗ trống là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Tóm lại, Đại Giới Đàn Quảng Đức kỳ này là một điểm son đáng được tán thán, từ Ban Kiến Đàn, Hội Đồng Thập Sư cho đến hàng giới tử xuất gia lẫn tại gia ai nấy đều thành tâm cố gắng, đem hết sức mình để tô bồi cho Đạo Tràng được thanh tịnh trang nghiêm, mặc dầu ở hải ngoại còn rất nhiều hạn chế.

Bước sang 2 ngày Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư. Ngày thứ nhứt 10/9/11 có 2 buổi thuyết trình về Bô tát Quảng Đức và Cổ Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Cứ sợ rằng đề tài khô khan, thính chúng thừa thớt, buồn ngủ. Nào ngờ 2 buổi thuyết trình và thảo luận rất sinh động. Hội trường đông đảo hết chỗ ngồi. Thảo luận sôi nổi đến mức chủ tọa phải lắc linh, đánh chuông nhiều lần, để kéo diễn giả trở lại cho đúng nhịp kim đồng hồ. Nhiều lúc Hội trường quá cảm kích xúc động đến rơi nước mắt. Cả quý thầy, các bậc

Trưởng lão cũng không ngăn được cảm xúc dâng trào. Qua 2 buổi Hội thảo, tất cả thính chúng đều cảm nhận sâu sắc, tâm linh rung động theo từng lời, từng biến cố được lập lại, kể lại, mặc dầu đã ba bốn thập niên trôi qua.

Đến ngày chủ nhật 11/9/2011, Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư chính thức được cử hành trang nghiêm trọng thể tại lễ đài trước chùa Thiện Minh. Đi đầu, một đoàn rước Long vị Tổ Sư và di ảnh nhị vị **Bồ tát Thích Quảng Đức và Thích Thiện Minh** được diễn ra rất trang nghiêm nhiều ấn tượng. Tiếp theo là 120 vị Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử diễn hành. Suốt 4 ngày Đại Hội Hiệp Kỳ, Về Nguồn lần thứ 5 đã để lại nhiều hình ảnh, nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là hành trạng của Liệt vị Tổ Sư hy sinh cho Đạo Pháp đã âm thầm khắc ghi vào lòng người con Phật...

Ngày nay, đất nước lâm nguy, đạo pháp chao đảo, hình ảnh Liệt vị Tổ Sư khiến cho người Phật tử không thể nào nhắm mắt xuôi tay cho số phận an bài... Tất cả phải nghĩ đến nên làm gì, đóng góp gì trước tình thế an nguy của Đạo Pháp và Dân tộc. Đó là cảm tưởng sâu đậm nhất nổi bật nhất đúc kết lại sau 4 ngày Hiệp Kỳ và Đại Giới Đàn Quảng Đức năm nay tại chùa Thiện Minh (*Lyon - Pháp quốc*).

Bên cạnh những thành đạt đáng kể vừa nêu trên chúng ta không thể không nói đến sự hỗ trợ đặc lực của Ban Tổ Chức địa phương của chùa Thiện Minh, của đồng bào Phật tử toàn vùng Rhône-Alpes. Đặc biệt nhất là Ban Trai Soạn hỗn hợp từ nhiều quốc gia đến góp sức như Đan Mạch, Hòa Lan, Đức quốc, Thụy Sĩ...

Bốn ngày Đại Lễ trôi qua mà không có xảy ra một sự cố nào đáng tiếc. Lại thêm thời tiết không mưa, không nóng quá là Phật lực độ trì, Chư Thiên Thánh Chúng che chở cho tất cả được tuần tự xuôi thuận, nhẹ nhàng. Thật là quý hóa vô cùng.

Một hình ảnh đặc biệt nữa, xin nói luôn đề Chư Tôn Đức và bà con Phật tử ở xa không về dự lễ được, vui mừng thêm. Đó là **lễ trao biểu tượng Lịch Đại Tổ Sư (Bình bát) cho phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan nhận lãnh để Tổ Chức Ngày Hiệp Kỳ Chư Tổ 2012 tức Ngày Về Nguồn lần thứ 6 tại Úc châu năm tới. Hòa Thượng Hội Chủ Úc châu Thích Như Huệ**, và tất cả Chư Tôn Đức trong phái đoàn đều tỏ vẻ hoan hỷ nhận lãnh để cho ngọn đuốc soi đường của Chư Tổ được luân lưu truyền đi khắp năm châu 4 biển. Thế thì còn gì vui mừng hơn.

Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị một chuyến hành hương Úc châu vừa dự lễ Hiệp Kỳ và viếng thăm các danh lam Phật tích mà 3 thập niên qua, Chư Tôn Đức Tăng già và bà con Phật tử Việt Nam tại Úc đã dày công xây dựng trên xứ sở các đạo hữu Kangaroo. Hòa Thượng Hội Chủ Giáo Hội Úc Châu có "**bật mí**" rằng : Có lẽ sẽ tổ chức vào khoảng tháng 10 hay tháng 11 (*ương lịch*) năm tới và địa điểm đầu tiên để "**Bình Bát của Tổ Sư**" hạ xuống sẽ là **chùa Pháp Hoa ở Adelaide tiểu bang Nam Úc**. Xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử xa gần sửa soạn vali đi là vừa.

Kết thúc lá thư thứ ba này, xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Lịch Đại Tổ Sư, Chư Thánh Tử Đại luôn luôn chứng minh gia bị và soi đường dẫn bước cho chúng ta vững tâm, bền chí trên con đường quang phục quê hương và chấn hưng Đạo Pháp.

Bagneux 15/09/2011



Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam hải ngoại